



Bạn có thể scan mã QR trên để truy cập trang báo điện tử của chúng tôi. Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo rao vặt của mình ngay trực tuyến tại www.thevietnampost.com

The Vietnam Post

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 * Tel.: 713-777-4900, 713-777-2012, 713-777-8438, 713-777-VIET * Fax: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

Tòa Tối cao Colorado ra phán quyết lịch sử loại ông Trump khỏi lá phiếu vì liên quan đến bạo loạn

Tòa án Tối cao Colorado ra phán quyết hôm thứ Ba 19/12 rằng cựu Tổng thống Donald Trump không đủ tiêu chuẩn đứng đầu Nhà Trắng, căn cứ vào một điều

đầu tiên trong lịch sử Mục 3 của Tu chính án thứ 14 được sử dụng để loại một ứng cử viên tổng thống.

“Đa số các thẩm phán của tòa

thẩm phán bỏ phiếu thuận và 3 vị bỏ phiếu chống.

Tòa án cấp cao nhất của Colorado đã hủy bỏ phán quyết trước đây của một thẩm phán tòa



Tòa án Tối cao bang Colorado

khoản của Hiến pháp Mỹ nói về tội phản loạn, và tòa loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu tổng thống sơ bộ của bang.

Phán quyết này đánh dấu lần

xác định rằng ông Trump không đủ tiêu chuẩn để giữ chức tổng thống theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14”, tòa nêu ra trong phán quyết của mình, đạt được với 4

án cấp quận hạt. Ở cấp này, vị thẩm phán xác định rằng ông Trump đã kích động một cuộc nổi loạn vì ông đóng vai trò trong vụ tấn công vào Điện Capitol hôm

(tiếp trang 5-A)

Chương trình mới cho phép dân Mỹ chọn người tị nạn để bảo lãnh

Một chương trình tị nạn mới của chính quyền Biden được triển khai hôm 19/12, cho phép những người bảo lãnh tại Mỹ đề cử những người cụ thể mà họ

chờ. Các quan chức nói với Reuters rằng chương trình này, theo một sáng kiến được gọi là Welcome Corps, sẽ cho phép các



Tư liệu - Những người di cư từ Brazil chờ nhân viên Biên phòng Hoa Kỳ xử lý sau khi đi qua một khoảng trống trên bức tường biên giới với Mexico ở Yuma, Ariz., Ngày 10 tháng 6 năm 2021, để xin tị nạn.

muốn đưa đến Hoa Kỳ trong nỗ lực có thể giúp các gia đình đoàn tụ và thu hút nhiều thường dân Mỹ hơn vào các nỗ lực tái định

nhóm từ 5 người (công dân Mỹ hay thường trú nhân) để cử một người hoặc một gia đình mà họ muốn bảo lãnh, nếu đáp ứng các

(tiếp trang 5-A)

Mỹ: Ban tranh cử của ông Trump dự kiến ông được đảng đề cử vào giữa tháng 3

Ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump tự tin dự báo là ông có thể chính thức

Ban này tin rằng ông Trump đang trên đà giành được phiếu của 1.478 đại biểu vào thời điểm 19/3,

2.429 đại biểu, là những người sẽ chọn ra một ứng cử viên tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa,



Ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, rời đi sau khi phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại New Hampshire vào ngày 16 tháng 12 năm 2023.

được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống trước ngày 19/3, xét đến việc ông dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở các bang bỏ phiếu sớm, một quan chức cấp cao trong ban tranh cử cho biết hôm thứ Hai 18/12.

dựa trên kết quả tổng hợp của các cuộc thăm dò công khai và nội bộ, một quan chức yêu cầu giấu tên cho biết.

Con số như vậy là thừa đủ số đại biểu cần thiết để giành được đa số phiếu ủng hộ trong tổng số

diễn ra vào tháng 7/2024 ở Milwaukee.

Trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ đầy cạnh tranh gần đây nhất của đảng Cộng hòa, hồi năm 2016, ông Trump đã không chính thức

(tiếp trang 5-A)

Philippines chỉ trích Trung Quốc về yêu sách ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư chỉ trích Trung Quốc vì cáo buộc đất nước

sách chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông”, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto



Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - Gilberto Teodoro.

ông kích động căng thẳng và khuấy động rắc rối ở Biển Đông, nói rằng chỉ có Bắc Kinh mới tin những gì họ nói.

“Sự thật và thực tế là không có quốc gia nào trên thế giới, không một ai, rõ ràng ủng hộ yêu

Teodoro nói.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, tuyên thùy lộ thương mại trị giá hơn 3 nghìn tỷ đôla hàng năm, bao gồm cả các khu vực mà Philippines, Việt Nam,

(tiếp trang 5-A)

Thủ lĩnh Houthi dọa tấn công tàu chiến Mỹ nếu Washington nhắm vào Yemen

Thủ lĩnh của lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Tư (20/12) cảnh báo họ sẽ tấn công các tàu chiến của Mỹ nếu lực

Biển Đỏ. Nhóm phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở Yemen sau nhiều năm chiến

Sáng kiến an ninh do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ bao gồm Washington và 10 quốc gia khác, chủ yếu là NATO, tuần tra Biển Đỏ để ngăn



Thủ lĩnh của lực lượng Houthi ở Yemen, Abdel-Malek al-Houthi.

lượng dân quân được Iran hậu thuẫn bị Washington nhắm mục tiêu. Mỹ trong tuần này đã thành lập một lực lượng đa quốc gia để chống lại các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu thương mại ở

tranh, kể từ tháng trước đã bắn các tàu quốc tế đi qua Biển Đỏ bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, các cuộc tấn công mà họ cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

chặn và đáp trả các cuộc tấn công của Houthi trong tương lai. Các cuộc tấn công đã buộc các tuyến vận chuyển lớn trên toàn cầu phải định tuyến lại đi vòng qua châu Phi.

(tiếp trang 5-A)

Cuộc chiến Ukraine: Ông Zelensky đi Mỹ nhằm cứu vãn gói viện trợ quân sự 60 tỷ USD

Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang lên kế hoạch thay đổi căn bản mối quan hệ giữa Mỹ với châu Âu nếu ông

đối với cả các nước bạn bè lẫn các nước thù nghịch.

Một số đề xuất chính sách đối ngoại mà ông Trump đã cam



Tư liệu: Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử

giành được nhiệm kỳ thứ hai. Trong quá trình vận động tranh cử, ông đã gợi ý sẽ đưa lực lượng vũ trang sang Mexico để chống lại các băng đảng ma túy và áp dụng các mức thuế quan mở rộng

kết thực hiện nếu ông đắc cử tổng thống năm 2024:

NATO, Ukraine, và các đồng minh châu Âu

Ông Trump từng tuyên bố dưới thời ông làm tổng thống,

(tiếp trang 5-A)

V Express Cargo
 GỬI HÀNG VỀ VIỆT NAM
Tel: 713 551 6061
TẬN TÂM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
PICK UP TẬN NHÀ

\$5 OFF 30lbs, \$10 OFF 50lbs

Địa chỉ 12317 Bellaire Blvd #600,
 Houston, TX 77072 (Bellaire & Cook)

ACI HOME CARE
www.acihomecare.com
CHUYÊN ĐẢM TRÁCH MỌI DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI GIA

- Companionship Care (Chăm sóc đồng hành)
- Personal Care (Chăm sóc cá nhân)
- Dementia Care (Chăm sóc người giảm trí nhớ)
- Alzheimer's Care (Chăm sóc bệnh Alzheimer)
- Respite Care (Chăm sóc tạm thời, giúp gia đình có thời gian nghỉ ngơi)
- Transportation Arrangements (Giúp đưa đón người thân đi bác sĩ, đi chợ)
- Errand Assistance (Giúp việc vặt)
- Light Housekeeping (Giúp việc nhẹ trong nhà)
- Post Hospital and Surgery Care (Chăm sóc sau khi ra viện và phẫu thuật)

ACI Home Care với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được huấn luyện, có chứng chỉ, và được kiểm tra lý lịch cẩn thận.
 Contact: **281-781-9220** or admin@acihomecare.com
 950 Echo Ln, Suite 200, Houston, TX 77024

YÊN AUTO BODY & REPAIR
 12157 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 **832-695-6666**
 Fax 832-243-6503
CHUYÊN

- ✓ STATE INSPECTION
- ✓ NHẬN TẤT CẢ CÁC BẢO HIỂM
- ✓ SỬA CHỮA CÁC LOẠI XE
- ✓ ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ
- ✓ LÀM ĐỒNG - SƠN
- ✓ KÉO XE MIỄN PHÍ

Nếu Có Sửa Xe Tại Tiệm

THAY NHỚT \$10.00 OFF	THAY THẮNG Trước \$10.00 OFF Sau \$20.00 OFF	LÀM ĐỒNG 10% OFF
---------------------------------	---	----------------------------

OFFICIAL VEHICLE INSPECTION STATION

CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM - UY TÍN

Z. MAX GOLF STUDIO
 Chơi Golf Là Hạnh Phúc

Cung cấp những buổi học chơi golf riêng cho từng cá nhân tốt nhất ở Houston!

Hãy đến HỌC và LUYỆN tâm TRÍ của bạn để có được những cú đánh CHÍNH XÁC hơn.

Để đăng ký vui lòng
 Gọi hoặc Text
832-586-2586

8743 Knight Rd Ste A, Houston, TX 77054
 Z. Max Golf Studio [z.max_golf_studio](https://www.instagram.com/z.max_golf_studio)

SHABU 元
 All you can eat 元

Sắp Khai Trương
MỞ CỬA giữa tháng 12

Tin thú vị! Nhà hàng cao cấp AYCE Shabu mới sắp ra mắt tại khu phố Tàu Bellaire.

Hãy cùng gia đình và bạn bè đến thăm chúng tôi để có được trải nghiệm tuyệt vời về ẩm thực, cảm nhận hương vị đích thực và đồ ăn không giới hạn với lựa chọn gọi món!

Upscale All You Can Eat Japanese ShabuShabu

Visit our website WWW.SHABUEN.COM
 Contact: 540-671-9730
 Address: 9110 Bellaire Blvd #B, Houston, TX 77036

Tuyển nhân viên: Tất cả các vị trí

HY VỌNG MỚI CHO NGƯỜI MẮC PHẢI BỆNH UNG THƯ

Hiện nay, ung thư vẫn coi là sự tuyệt vọng, khi phát hiện ra mình bị ung thư, kè sát nhân số một. Y học và khoa học gia đã nhiều năm vất vả nghiên cứu, nay đã phát minh ra một loại thần dược chống lại sự phát triển của khối u ung thư - CGLE! Vô số bệnh nhân sau khi dùng thử CGLE và 95% những bệnh nhân này đã chứng kiến sự hồi phục ngoạn mục. Các bệnh nhân tái sinh của các sắc tộc khác nhau muốn chia sẻ cùng niềm tin.

Người Mỹ, nam 24 tuổi, tiểu bang Chicago, ung thư gan kỳ đầu, trong gan có bướu to 6cm, sau khi giải phẫu, sức khỏe suy, mắt và da bắt đầu chuyển qua màu vàng, chân sưng. Bác sĩ muốn anh hóa liệu trị, anh lơ lửng sự phản ứng phụ của hóa liệu, hư hại đến cơ thể. Anh biết được CGLE mua uống cho 3 tháng và vẫn hóa liệu, mà không bị phản ứng phụ, không bị rụng tóc, chân hết sưng, ăn biết ngon, anh tiếp tục uống thêm 6 tháng, nay đã hồi phục.

Người Mỹ, nữ 37 tuổi, tiểu bang Florida, ung thư máu đã hóa liệu được 9 lần, tất cả các tế bào tốt bị tiêu diệt, cô bị mất sức vì phản ứng phụ của hóa liệu, bị ói mửa, tóc rụng, khô cổ, thiếu máu. Người nhà mua CGLE cho cô uống được 4 tháng sức khỏe từ từ hồi phục, bạch huyết cầu và hồng huyết cầu trở lại bình thường, cô uống thêm 8 tháng, nay đã khỏi bệnh, cô luôn miệng nói với mọi người là rất cảm ơn CGLE.

Người Mỹ gốc Hoá, nam 52 tuổi, tiểu bang New York, ung thư đại tràng, đi cầu khó khăn và ra máu, di chuyển cũng khó khăn, vì có khối u lớn chấn ngay đại tràng. Ông phải giải phẫu cắt bỏ khối u, sau vài lần hóa liệu, bị tổn thương đến nội tạng, sức miễn nhiễm yếu dần. Sau đó ông mua CGLE uống cho 2 tháng; thì sức đề kháng bắt đầu tăng, đi cầu không còn ra máu, ông lại ngưng không uống CGLE thì sức khỏe lại yếu dần, ăn không ngon, ngủ không được. Hoảng sợ nên ông mua thêm CGLE uống, nay ông đã hồi phục.

Người Trung Quốc, nam 57 tuổi, ung thư mũi họng, sau khi vài lần hoá liệu, người ốm đi 10 lbs, do bị phản ứng phụ của hóa liệu, như rụng tóc, khô môi, đau cổ họng, tắt tiếng, ăn không được, ngủ không ngon. Sau khi được người bạn ở Mỹ, gọi 2 liều CGLE cho ông, ông uống được vài ngày thì bắt đầu ăn biết ngon, ngủ được, bớt rụng tóc, ông kiên trì uống hết 2 tháng thuốc, khi hóa liệu thì không còn bị phản ứng phụ, ông tiếp tục tiến hành trị liệu cho đến hết kỳ, tình trạng vẫn ổn định, sau vài lần định kỳ tái khám tất cả đều tốt. Ông vẫn tiếp tục uống CGLE.

Người Mỹ gốc Đài Loan, nữ 78 tuổi, tiểu bang New York, khi khám tổng quát thấy bên trái lá phổi có khối u, vì tuổi lớn và sức yếu nên bác sĩ không dám cho hóa liệu, chỉ cho thuốc uống giảm đau, sau đó bà lại đau xương mông, đi đứng khó khăn, bác sĩ chuẩn đoán bà bị di căn qua xương mông, sau khi nghe tin bà lại biếng ăn, có lúc bà tuyệt thực, ăn, uống không đủ phân lượng, dinh dưỡng không có, chỉ nhờ vào thuốc sinh tố. Người nhà thấy tình huống như vậy, rất lo lắng, nghe bạn bè giới thiệu CGLE, mua cho bà uống, 3 ngày sau; bà bắt đầu ăn được, có tính hiệu tốt, ăn nhiều hơn lúc trước, xương mông cũng không còn đau lắm, tình trạng tốt, bà có thể tự lo cho mình, nay bà vẫn tiếp tục dùng CGLE.

Chất DNA ở cuối sợi nhiễm sắc thể là một tế bào bình thường, mỗi khi được tự phân, nó sẽ ngăn lại một chút cho đến khi nó bị hủy. Với tế bào ung thư thì telomerase đã tiết ra một chất bảo vệ, khiến tế bào ung thư tự phân và gia tăng hầu như bất tận, CGLE đã hóa giải chất telomerase, nhờ vậy tế bào ung thư tự phân chúng thường có khuynh hướng tự hủy. Qua nhiều cuộc nghiên cứu và thí nghiệm thì CGLE trở thành loại thần dược chống lại bệnh ung thư, ngoài ra còn trợ giúp sức đề kháng và tăng sức miễn nhiễm, đồng thời giảm đi sự phản ứng phụ của hóa liệu, nên bệnh nhân mau hồi phục kháng thể.

Toll Free: 1-833-436-0630, 626-643-3688 - Email: rck3688@gmail.com

Ukraine thất vọng liên tục, hụt hơn 100 tỷ đô viện trợ: Mỹ đổi thái độ, 300 tỷ của Nga vào tầm ngắm

(VN+) - Các đề xuất viện trợ trị giá lần lượt là 61 tỷ USD và 50 tỷ euro (54 tỷ USD) từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã không giành được sự chấp thuận trong tuần này.

G7 đẩy nhanh tốc độ viện trợ Ukraine

Tờ Financial Times (FT-Anh) ngày 16/12 cho biết, các quốc gia phương Tây đang tích cực tìm cách tịch thu tài sản của ngân hàng trung ương Nga để viện trợ cho Ukraine khi hai gói tài chính lên tới hơn 110 tỷ USD hỗ trợ cho nước này từ Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang bị trì hoãn.

Các quan chức G7 đã tăng cường đàm phán trong những tuần gần đây về việc chi một phần trong số tài sản cố định trị giá khoảng 300 tỷ USD của Nga, một bước đi sẽ mở ra một chương mới trong chiến dịch viện trợ tài chính của phương Tây nhằm chống lại Moscow.

Việc tịch thu tài sản của Nga có thể mang lại một nguồn tài trợ thay thế cho Kiev, đặc biệt là trong bối cảnh dự kiến chi phí tái thiết sau xung đột sẽ rất lớn.

FT cho hay, Mỹ trước đây không công khai ủng hộ ý tưởng tịch thu thì nay chia sẻ với các đồng minh G7 rằng có một lộ trình để tịch thu tài sản Nga "phù hợp với luật pháp quốc tế". Tuy nhiên, Kho bạc Mỹ từ chối bình luận về thông tin này.

Được biết, một cuộc họp liên quan của các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/2/2024, trùng với thời điểm tròn hai năm ngày Nga phát động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron đã bày tỏ sự tin tưởng rằng có "một con đường hợp pháp" để tịch thu tài sản Nga và đề nghị Vương quốc Anh có thể hành động với Mỹ nêu các đồng minh G7 khác không thể bị thuyết phục.

"Thời điểm đặc biệt đòi hỏi các biện pháp đặc biệt", ông nói với ủy ban quốc hội Vương quốc Anh hôm 14/12, đồng thời cho biết thêm rằng ông đang

"thúc đẩy mạnh mẽ" đề xuất này trong G7.

"Chúng tôi cần tìm cách đưa tiền mặt đến Ukraine, dưới bất kỳ hình thức nào", một nhà ngoại giao EU tham gia vào cuộc đàm phán thượng đỉnh tại EU trong tuần này cho biết. "Và ngày càng có nhiều quốc gia chỉ vào khối tài sản [của Nga] và tự hỏi tại sao chúng vẫn nằm ở đó".

Lãnh đạo châu Âu lạc quan

Theo hãng tin Reuter, các nhà lãnh đạo EU hôm 15/12 đã bày tỏ sự tin tưởng rằng họ sẽ thông qua một gói viện trợ lớn cho Ukraine vào đầu năm 2024, bất chấp sự phủ quyết của Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Tất cả 26 quốc gia EU ngoại trừ Hungary hôm 15/12 đã đồng thuận mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU với Ukraine. Nhưng khối không thể vượt qua sự phản đối của Thủ tướng Orban trong việc cải tổ ngân sách EU để chuyên 50 tỷ euro (54 tỷ USD) cho Kiev và cung cấp thêm tiền mặt cho các nhiệm vụ khác như quản lý vấn đề di cư.

Kiev phụ thuộc vào sự trợ giúp của nước ngoài khi xung đột với Nga đang diễn ra căng thẳng. Các nhà lãnh đạo EU đang có kế hoạch B và dự kiến sẽ xem xét lại vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tới.

"Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để có được sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết. "Nhưng tôi nghĩ bây giờ cũng cần phải nghiên cứu các phương thức thay thế tiềm năng để có giải pháp hoạt động trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận với sự nhất trí của 27 nước".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nằm trong số những người bày tỏ sự lạc quan về việc cấp viện trợ cho Kiev.

"Chúng tôi có những cách khác để giúp đỡ Ukraine nhưng chúng tôi không từ bỏ mục tiêu tìm ra giải pháp ở đây", ông Scholz cho biết.

Tổng thống Macron thì khẳng định, "không có rào cản" đối với viện trợ của EU vào năm tới, đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng Thủ tướng Orban có động lực để đạt được thỏa thuận.

GARAGE DOOR

Tư Gia & Thương Mại

- Khẩn cấp 24/24
- Sửa chữa và lắp máy tự động
- Định giá miễn phí
- Sửa chữa và lắp ráp cửa garage
- Thay lò xo
- Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

Chính: 832.314.3641

TOM CONSTRUCTION

* Nhận làm các dịch vụ điện, gas, nước

* Remodeling kitchen, bathroom

* Nhận new build out & remodeling Nail Salon,

Restaurant, văn phòng bác sĩ, etc.

* Nhận đổ xi măng, xây patio, fencing, roofing, sprinkler system

Special: có giá đặc biệt cho laminate, engineer wood, granite countertop, culture marble, sale & install.



Xin liên lạc: Tom
713-885-4903

VICTORIA INSURANCE
CHUYÊN NGHIỆP
OBAMACARE & MEDICARE
832-955-9897



- ✓ Bảo hiểm sức khỏe Obamacare
- ✓ Bảo hiểm Nhân Thọ
- ✓ Bảo hiểm Răng, Mắt, Tai
- ✓ Hỗ trợ Medicaid, SSA, SSI,
- ✓ Hỗ trợ Foodstamp, Tiền Bệnh
- ✓ Giúp quý khách lấy hẹn Bác Sĩ tốt và nhanh nhất
- ✓ Bảo hiểm Medicare
- ✓ Bảo hiểm Medicare Supplement
- ✓ Bảo hiểm Medical Travel (Du lịch)
- ✓ Bảo hiểm nhà, Xe, Tiệm
- ✓ Xóa ticket, sang tên xe, bằng số
- ✓ Khai thuế (cá nhân và thương mại)

TẬN TÂM, NHỊT TÌNH, CHUYÊN NGHIỆP
MY THUAN 832-955-9897
8200 WILCREST SUITE 108, HOUSTON, TX 77072

TD TECHNICIAN SERVICES

Commercial & Residential

- ✓ A/C & HEATING
- ✓ ELECTRICAL
- ✓ SECURITY CAMERA
- ✓ ALL APPLIANCES



832-646-4979

CITI REMODEL THỢ SỬA NHÀ ĐA NĂNG

Khảo Sát Và Báo Giá Miễn Phí



NHẬN:

PRICE
QUALITY
SERVICE

- ✓ Sửa chữa mọi hư hỏng
- ✓ Sơn nhà trong và ngoài
- ✓ Lót Gạch, Sàn Vinyl
- ✓ Làm Điện, Nước
- ✓ Sửa chữa đồ gỗ, nội thất.

Call Today
346-661-0162

我们讲中文!
EMAIL: CITIREMODEL@GMAIL.COM



BB-AIR
Commercial and Residential

Chuyên Lắp Ráp & Sửa Chữa:

- Máy lạnh, máy sưởi
- Kho lạnh, tủ lạnh cơ sở thương mại
- Walk in Cooler and Freezer



Binh Bui
LIC # TACLB118925C

832.495.5139
Bbaircondition@yahoo.com

TIN THẾ GIỚI

Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm đá nhân tạo

(VN+) - Australia vừa công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách an toàn và sức khỏe lao động liên bang và các tiểu bang của Australia ngày 13/12.

Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Australia kể từ ngày 1/7/2024. Các bang Victoria, Queensland và New South Wales cũng đã đưa ra các tuyên bố riêng, trong đó cam kết bắt đầu thực hiện kể từ thời điểm nêu trên.

Bụi silic tinh thể là loại bụi mịn, nhỏ hơn 100 lần so với một hạt cát, được Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) xếp vào nhóm các chất gây ung thư cấp độ 1 (nguy hiểm nhất). Việc hít phải bụi silic có thể dẫn tới mắc bệnh bụi phổi silic và ung thư phổi. Mỗi năm có khoảng 230 người mắc bệnh ung thư phổi do từng tiếp xúc với bụi silic ở nơi làm việc.

Giáo sư Tim Driscoll, Chủ tịch Ủy ban Ung thư liên quan đến nghề nghiệp và môi trường, thuộc Hội đồng Ung thư Australia, hoan nghênh quyết định trên của các bộ trưởng và cho rằng tất cả các cấp chính quyền của Australia đã thực hiện bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho những công nhân đang làm việc trong lĩnh vực chế tác đá nhân tạo trước tác hại của bụi silic. Ngoài ra, ông cho biết còn nhiều môi trường làm việc khác cũng chứng kiến tình trạng tiếp xúc với bụi silic như lĩnh vực khai thác đá, khai thác mỏ, xây dựng và đào hầm, hoặc những người làm thợ. Theo Giáo sư Driscoll, điều quan trọng là cần phải ngăn chặn hoặc giảm thiểu mức độ tiếp xúc với loại bụi nguy hiểm này.

Theo Giáo sư Driscoll, việc thực hiện lệnh cấm đá nhân tạo có thể ngăn ngừa khoảng 100 ca mắc ung thư phổi và 1.000 trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động Australia trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thợ cắt trong nhà máy cho đến thợ lắp đặt bàn bếp tại các hộ gia đình.

Trước đó, một công nhân người Australia đã mắc căn bệnh khiến phổi bị suy nhược vào năm 2015. Các nhà nghiên cứu đã nhanh chóng phát hiện ra căn bệnh này liên quan tới mặt bàn bằng đá nhân tạo, vốn rất phổ biến trong nhà bếp và phòng tắm. Khi các trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ngày càng gia tăng đối với những người tham gia cắt và xử lý đá nhân tạo, một chiến dịch kêu gọi chính phủ Australia cấm vật liệu này đã diễn ra.

Cơ quan giám sát an toàn tại nơi làm việc của Australia đã tiến hành cuộc điều tra vào đầu năm 2023 và công bố báo cáo trong tháng 10/2023 cho thấy, các thợ đá được chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các ngành công nghiệp khác. Báo cáo cho thấy hầu hết những công nhân mắc bệnh này đều dưới 35 tuổi và phải đối mặt với tình trạng bệnh tiến triển nhanh hơn, cũng như tỷ lệ tử vong cao hơn.

Số người di cư bất hợp pháp đến EU cao nhất trong 7 năm

(VN+) - Số người di cư bất hợp pháp vượt Địa Trung Hải đến các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ đầu năm đến nay đã tăng 17% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 7 năm qua.

Ngày 11/12, Cơ quan Biên giới châu Âu (Frontex) cho biết, tuyến đường xuyên tâm Địa Trung Hải từ Bắc Phi đến Italy vẫn là tuyến di cư bất hợp pháp "bận rộn" nhất trong năm 2023, với 152.211 trường hợp được quốc gia này báo cáo trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.

Tuyến đường xuyên tâm Địa Trung Hải nối từ các nước Libya, Tunisia, Guinea và Côte d'Ivoire đến Italy. Trong tháng 11 vừa qua, số người di cư bất hợp pháp đến Italy qua Địa Trung Hải đã giảm 24% so với tháng trước, xuống còn gần 7.900 người, tương ứng với mức giảm trên tất cả các tuyến đường di cư bất hợp pháp khác.

Nhìn chung, trong 11 tháng đầu năm nay, 355.300 người di cư trái phép đã đến Liên minh châu Âu (EU), tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022 và là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2016. Gia tăng cao nhất ghi nhận ở tuyến đường Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi số người di cư đến đã tăng hơn gấp đôi, lên 32.422. Trong khi đó, tuyến di cư Tây Balkan ghi nhận sự sụt giảm 28% và mức giảm của tuyến Tây Địa Trung Hải từ Morocco đến Tây Ban Nha là 2%. Số người di cư đến châu Âu qua biên giới đất liền phía Đông đã giảm 10%.



Số người di cư bất hợp pháp đến châu Âu cao nhất kể từ năm 2016

Frontex cảnh báo rằng số liệu của họ không đầy đủ vì chúng chỉ bao gồm những người di cư được các cơ quan chức năng xử lý, không bao gồm những người đã vào EU mà không bị phát hiện. Phần lớn người di cư đến từ các nước Syria, Guinea và Afghanistan.

Cũng theo Frontex, các cuộc hành trình vượt biển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với những người di cư bất

hợp pháp. Dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) chỉ ra rằng có 2.511 người đã được báo cáo mất tích ở Địa Trung Hải trong năm nay. Phần lớn trong số họ đều đang thực hiện hành trình nguy hiểm trên Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Tàu chở người di cư đắm ngoài khơi Libya, 61 người chết đuối

(VN+) - Con tàu chở khoảng 86 người hướng đến châu Âu, qua Ý, đã bị sóng biển nhấn chìm sau khi rời bờ biển Zuwarah, tây bắc Libya.

Ngày 17/12, Văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Libya cho biết, ít nhất 61 người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã chết đuối thương tâm khi tàu của họ bị đắm ngoài khơi Libya một ngày trước đó.

Theo những người sống sót sau tai nạn, chiếc tàu chở khoảng 86 người đã rời bờ biển Zuwarah, tây bắc Libya.

Văn phòng IOM Libya cho biết, sóng lớn đã nhấn chìm con tàu sau khi nó rời bờ biển Zuwara, Libya gần biên giới với Tunisia.

Hầu hết nạn nhân đến từ Nigeria, Gambia và các nước châu Phi khác. Có 25 người đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe tốt và được chuyển đến một trại tị nạn ở Libya, nơi IOM cung cấp các hỗ trợ y tế, theo IOM Libya.



Một nhóm người di cư được giải cứu bởi tàu do Tổ chức bác sĩ không biên giới điều hành ngoài khơi Libya

Libya và Tunisia là những điểm khởi hành chính của những người di cư và những người tị nạn mạo hiểm vượt biển đầy rủi ro với hy vọng đến được châu Âu qua đảo Sicilia, Ý nằm giữa biển Địa Trung Hải.

Sự cố mới nhất cho thấy Trung Địa Trung Hải tiếp tục là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới.

Flavio Di Giacomo, người phát ngôn của IOM, cho biết, hơn 2.250 người đã chết trong năm nay trên tuyến đường di cư ở Trung Địa Trung Hải, điều cho thấy các quốc gia liên quan đã nỗ lực chưa đủ để ngăn chặn những cái chết trên biển.

Vào ngày 14/6, tàu đánh cá Adriana chở 750 người trên đường từ Libya đến Ý, đã bị chìm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi phía tây nam Hy Lạp.

Theo những người sống sót, con tàu chủ yếu chở người Syria, Pakistan và Ai Cập. Chỉ có 104 người sống sót và 82 thi thể được tìm thấy.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn 153.000 người di cư và tị nạn đã đến Ý trong năm nay từ Tunisia và Libya.

Biên giới Nga căng thẳng cao: 5.000 quân NATO sắp áp sát sau thỏa thuận lịch sử, nằm ngay vùng hỏa lực

(VN+) - Theo tờ Politico, xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy quốc gia NATO làm một điều chưa từng có: Triển khai thường trực hàng nghìn quân, chỉ cách biên giới Nga khoảng 100km.

Đức - Lithuania ký thỏa thuận lịch sử

Hãng tin Reuters ngày 18/12 đưa tin, một lữ đoàn thường trực của Đức, với khoảng 4.800 binh sĩ và 200 nhân viên hỗ trợ, sẽ được triển khai tại Lithuania, giáp biên giới Nga. Lực lượng này sẽ đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu vào năm 2027.

Bộ trưởng quốc phòng của cả hai nước thành viên NATO đã công bố thông tin sau khi ký kết thỏa thuận về việc triển khai quân đội thường trực ra nước ngoài - lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi đây là "thỏa thuận lịch sử", đồng thời so sánh với việc đồn trú của lực lượng đồng minh ở Tây Đức trong Chiến tranh Lạnh để bảo vệ Tây Âu trong trường hợp xung đột với Liên Xô.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, NATO đã cam kết tăng cường hiện diện ở biên giới phía đông liên minh.



Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas ký thỏa thuận lịch sử

Ông Pistorius cho biết, phần lớn các đơn vị của Đức sẽ có mặt tại Lithuania vào năm 2025-2026, quân nhân và các gia đình của họ sẽ nhận được những "đãi ngộ

hấp dẫn" như nhà ở, suất học tại các trường dạy tiếng Đức hoặc nhà trẻ.

"Với lữ đoàn chiến đấu này, chúng tôi đang đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo trong liên minh và sườn phía đông NATO. Tốc độ của kế hoạch cho thấy Đức nắm rõ thực tế an ninh mới" - Ông Pistorius nhấn mạnh.

Ông Laurynas Kasciunas - người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia và Quốc hội Đức cho biết, Lithuania sẽ chỉ khoảng 0,3% GDP trong vài năm tới để xây dựng nhà ở, sân tập và các cơ sở hạ tầng khác cho quân đội Đức.

"Tất cả các đảng chính trị, từ cánh tả đến cánh hữu, đều đồng tình rằng đây là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các nguồn lực cần thiết" - Ông Kasciunas nói.

Điều chưa từng có

Theo tờ Politico, chiến dịch của Nga ở Ukraine đã thúc đẩy Đức làm một điều chưa từng có: Triển khai thường trực hàng nghìn quân, chỉ cách biên giới Nga khoảng 100km và nằm ngay trong vùng hỏa lực nếu Nga phát động một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ NATO.

"Xung đột ở Ukraine đã đảo ngược tư duy quân sự của Bertin - thúc ép các tướng lĩnh và chính trị gia nước này hành động với tốc độ khác thường" - Politico viết.

Một trong những đơn vị thành phần của lữ đoàn mới là Panzerbattalion 203, đến từ Augustdorf ở North Rhine-Westphalia. Tuy nhiên, đơn vị thiết giáp này đã bàn giao toàn bộ xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nên đang chờ các phương tiện mới thay thế. Bộ trưởng Pistorius cho biết, đơn đặt hàng xe tăng mới cho Panzerbattalion 203 đã được tiến hành. Sau khi hoàn tất, các xe này sẽ được chuyển thẳng tới Lithuania. Tuy nhiên, ông Roderich Kiesewetter - một đại tá về hưu của Đức cảnh báo, nếu không có kế hoạch tài trợ dài hạn và đầy đủ, cũng như không có hệ thống chiến đấu chủ lực Leopard 2, lữ đoàn Đức ở Lithuania "sẽ không đủ khả năng sẵn sàng phòng thủ".

Aylin Matlé - thành viên tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, cho biết: "Nói tóm lại, hoặc việc bổ sung xe tăng Leopard 2 phải được tăng tốc trước khi triển khai lực lượng, hoặc Panzerbattalion 203 sẽ được điều tới Lithuania mà không có hệ thống chiến đấu chủ lực".

Bên cạnh đó, cũng có những lo ngại về việc triển khai lực lượng như thế nào để phù hợp với tình hình tài chính công đang căng thẳng của Đức.

Lữ đoàn Panzerbrigade 42 - một lực lượng khác tương tự như lực lượng sẽ được Đức điều tới Lithuania - có chi phí duy trì hoạt động lên tới 25 - 30 triệu euro/tháng. Lữ đoàn mới của Đức sẽ đặt trụ sở tại hai địa điểm - Rukla gần thành phố lớn thứ hai Kaunas của Lithuania và Rūdninkai gần thủ đô Vilnius. Những căn cứ này rất gần "Hành lang Suwalki" - Dải đất liền duy nhất kết nối ba nước Baltic, gồm Latvia, Lithuania, Estonia với phần còn lại của NATO. Dải đất này cũng nối liền vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga với Belarus - đồng minh thân cận của Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas nhấn mạnh: "Chúng ta không nên chỉ mong đợi những viễn cảnh tốt đẹp, mà còn phải lường trước những kịch bản xấu nhất. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng. Nga vẫn là mối đe dọa chính đối với chúng ta, và cả NATO".

Với việc triển khai tại Lithuania, lữ đoàn của Đức sẽ trở thành 1 trong 8 nhóm chiến đấu được tăng cường luân phiên do NATO thành lập tại các quốc gia dọc theo biên giới phía đông của liên minh này.

EU tìm cách "qua mặt" Hungary để viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine

(DT) - Các nước Liên minh châu Âu đang cân nhắc "kế hoạch B" để đối phó việc Hungary chặn khoản viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, giữa lúc Kiev bước vào mùa đông thứ hai trong xung đột với Nga.

"Việc nghiên cứu các giải pháp thay thế tiềm năng" cho kế hoạch tài trợ bị đình trệ đang được tiến hành, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chặn khoản viện trợ cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày vào tuần trước ở Brussels.

Trong khi đó, Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cho biết ông vẫn "rất tin tưởng" rằng EU sẽ tìm ra giải pháp trong hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2024.

Thỏa thuận bị Hungary cản trở hôm 15/12 là để EU điều chỉnh ngân sách trong năm 2024-2027, nhằm bổ sung thêm 33 tỷ euro tiền vay và 17 tỷ euro trợ cấp cho Kiev. Việc sửa đổi ngân sách này đòi hỏi sự nhất trí của 27 thành viên EU, giúp mỗi nước đều có quyền phủ quyết.

Financial Times đưa tin, 26 nước EU còn lại vẫn có thể cung cấp viện trợ cho Ukraine mà không cần Hungary nếu họ thành lập quỹ mới nằm ngoài ngân sách chung của EU. Việc này sẽ không cần sự phê duyệt của Budapest.

Nghị sĩ Balázs Orbán, Giám đốc chính trị của Thủ tướng Hungary, cũng gợi ý rằng nước này thậm chí có thể sẽ đóng góp vào quỹ năm ngoài ngân sách EU.

"Hungary không phản đối việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine ngoài ngân sách, trong khoảng thời gian ngắn hơn" và kèm theo "một số khuyến nghị", ông nói.

Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn bày tỏ tự tin là sẽ thành công, bất chấp thất bại hôm 15/12.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông "khá tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận vào tháng 1/2024", đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước đừng "từ bỏ mục tiêu" tài trợ cho Ukraine thông qua ngân sách chung của khối.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia còn lại "sẽ không bị Hungary cản trở", đồng thời kêu gọi ông Orbán "cư xử như một người châu Âu và không dùng tiến trình chính trị làm con tin".

(tiếp trang 1-A)

Tòa Tối cao Colorado ra phán quyết lịch sử loại ông Trump khỏi lá phiếu vì liên quan đến bạo loạn

6/1/2021, nhưng vẫn thẩm phán này cho rằng không thể cấm đưa tên ông vào lá phiếu vì không thể xác định là điều khoản của tu chính án có chủ định áp dụng cả với chức vụ tổng thống hay không.

Tòa án Tối cao của Colorado tạm thời chưa thi hành phán quyết mới đưa ra cho đến ngày 4/1/2024 hoặc cho đến khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết về vụ này.

Các luật sư của ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo ngay lập tức mọi phán quyết về “không đủ tiêu chuẩn” lên tòa án cao nhất của Mỹ, nơi đưa ra quyết định cuối cùng về các vấn đề bảo hiến.

“Tòa án Tối cao Colorado đã ra một phán quyết hoàn toàn sai lầm tối nay và chúng tôi sẽ nhanh chóng nộp đơn kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu hoãn lại phán quyết hết sức phi dân chủ này”, phát ngôn viên cho ban tranh cử của ông Trump, Steven Cheung, ra tuyên bố tối 19/12.

Ông Trump đã thua ở Colorado với khoảng cách 13 điểm phần trăm vào năm 2020 và không cần đến bang này để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Nhưng mỗi nguy đối với vị cựu tổng thống là ở chỗ sẽ có thêm nhiều tòa án và quan chức bầu cử làm theo Colorado và loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử ở các bang mà ông buộc phải giành chiến thắng.

Các quan chức Colorado nói rằng vấn đề này phải được giải quyết xong trước ngày 5/1/2024, là hạn chót để bang in các lá phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ.

Trên toàn nước Mỹ, đã có hàng chục đơn kiện được nộp tới tòa nhằm loại bỏ ông Trump, căn cứ vào Mục 3 của Tu chính án 14. Điều khoản này có mục đích ngăn chặn những người thuộc Liên minh các bang miền Nam Hoa Kỳ trước đây quay trở lại tham gia chính quyền sau Nội chiến. Điều khoản này cấm bất cứ ai từng tuyên thệ “ủng hộ” Hiến pháp mà sau đó lại “tham gia nổi dậy hoặc bạo loạn” chống lại Hiến pháp, và điều khoản này mới chỉ được áp dụng một vài lần kể từ thập niên ngay sau Nội chiến.

Vụ tranh tụng ở Colorado vừa diễn ra là vụ đầu tiên mà bên nguyên đơn đã thắng. Sau phiên điều trần kéo dài một tuần hồi tháng 11, Thẩm phán cấp quận hạt Sarah B. Wallace xác định rằng ông Trump thực sự đã “tham gia nổi dậy” với việc ông kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol hôm 6/1, đồng thời, phán quyết của bà thẩm phán rằng tên của ông được giữ lại trên lá phiếu là một phán quyết nặng về tính lý thuyết.

Các luật sư của ông Trump khi đó đã thuyết phục bà Wallace rằng vì từ ngữ trong Mục 3 đề cập đến “các viên chức của Hoa Kỳ” tuyên thệ “ủng hộ” Hiến pháp, nên điều khoản này không được áp dụng cho tổng thống, là chức vụ không được đưa vào danh sách “viên chức của Hoa Kỳ” ở những nơi khác trong tu chính án và lời thề của tổng thống là “gin giữ và bảo vệ” Hiến pháp, chứ không phải là “ủng hộ”.

Điều khoản này cũng viết rằng các chức vụ được áp dụng bao gồm thượng nghị sĩ, dân biểu, đại cử tri bầu tổng thống và phó tổng thống, và tất cả những người khác “thuộc Hoa Kỳ”, nhưng không nêu tên tổng thống.

Tòa án tối cao của bang không đồng ý với phán quyết trước đây. Tòa ủng hộ các luật sư của 6 cử tri đảng Cộng hòa ở Colorado và các cử tri không thuộc đảng nào, những người này lập luận rằng các tác giả soạn ra tu chính án đã lo ngại việc các thành phần thuộc Liên minh miền Nam trước đây quay trở lại nắm quyền, do đó, hẳn là rất phi lý khi cho rằng các vị tác giả đó muốn cấm các thành phần đó giữ chức vụ ở các cấp thấp mà lại không tính đến ngăn chặn họ ở chức vụ cao nhất của đất nước.

(tiếp trang 1-A)

Chương trình mới cho phép dân Mỹ chọn người tị nạn để bảo lãnh

tiêu chí nhất định và vượt qua kiểm tra lý lịch. Thân nhân của người tị nạn, các nhóm tôn giáo, các tổ chức LGBT và các

cựu chiến binh nằm trong số những người dự kiến sẽ tham gia.

Trước đây, hầu hết người tị nạn vào Mỹ đều do Liên hiệp quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ lựa chọn.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, một đảng viên Dân chủ đang tìm cách tái tranh cử vào năm 2024, đã đưa ra một loạt chương trình cho phép di dân và những người chạy trốn khỏi quê hương của họ vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Chính quyền Biden đặt mục tiêu tiếp nhận 10.000 người tị nạn thông qua những người bảo lãnh như một phần trong mục tiêu tổng thể là 125.000 người tị nạn được tiếp nhận trong năm tài chính 2024.

Phó trợ lý Ngoại trưởng Sarah Cross cho biết người Mỹ muốn hỗ trợ người tị nạn và việc bảo lãnh sẽ giúp chuyện này trở nên dễ dàng hơn.

“Chương trình này khai thác năng lực to lớn và sự sẵn lòng của cộng đồng chúng tôi để giúp mọi người đến nơi an toàn, trật tự và hợp pháp với sự hỗ trợ mà họ cần.”

Chính quyền Biden đã triển khai chương trình bảo lãnh tư nhân Welcome Corps từ đầu năm 2023, những người tị nạn đầu tiên - những người được giao cho người bảo lãnh thay vì được chọn - đến Mỹ vào tháng 6.

Các quan chức Bộ Ngoại giao cho biết cho đến nay, mới có 85 người tị nạn đã nhập cảnh thông qua chương trình bảo lãnh này nhưng con số ngày càng tăng.

Đề đủ điều kiện theo chương trình mới, những người tị nạn phải đăng ký với Liên hiệp quốc trước ngày 30/9/2023.

Người Cuba, người Haiti, người Nicaragua và người Venezuela có thể nộp đơn nếu họ đủ điều kiện cho quy chế tị nạn và đã nộp đơn xin bảo lãnh đang chờ duyệt thông qua một chương trình khác gọi là ‘đặc xá nhân đạo.’

(tiếp trang 1-A)

Mỹ: Ban tranh cử của ông Trump dự kiến ông được đăng đề cử vào giữa tháng 3

giành được số đại biểu cần thiết để giành được đề cử cho đến cuối tháng 5.

Ông Trump hiện giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc chạy đua tới bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trước cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos hoàn thành vào tuần trước cho thấy 61% người tự nhận là đảng viên Cộng hòa nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley, những đối thủ bám sát ông Trump nhất, mỗi người được 11% người tự nhận là đảng viên Cộng hòa ủng hộ.

Cả bà Haley lẫn ông DeSantis đều đạt thành tích tốt hơn đáng kể trong một số cuộc thăm dò cấp tiểu bang, mặc dù cả hai đều chưa tới đến mức làm lu mờ ông Trump.

Cả ban tranh cử của ông DeSantis lẫn của bà Haley đều không trả lời ngay lập tức cho đề nghị bình luận của Reuters, mặc dù cả hai đều nói họ đang trong cuộc đua đường dài và có cơ hội tốt để đánh bại ông Trump.

Iowa bắt đầu quá trình đề cử vào ngày 15/1, với cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire 8 ngày sau đó. Quan chức trong ban vận động của ông Trump cho hay ban này dự báo là ông sẽ giành được 19 trong số 40 đại biểu hiện có của Iowa.

Florida, quê hương của cả ông Trump lẫn ông DeSantis, nằm trong số các bang sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 19/3.

Đến cuối ngày hôm đó, 36 bang và vùng lãnh thổ sẽ tổ chức xong bầu cử sơ bộ, trong đó có 16 bang vào ngày 5/3.

Quan chức thuộc ban tranh cử của ông Trump nói rằng dự báo chỉ là ước tính, đặc biệt vì chưa có cuộc thăm dò đáng tin cậy nào ở một số bang và vùng lãnh thổ đang diễn ra.

Quan chức này nói thêm rằng, trong một kịch bản lạc quan, ban tranh cử của ông Trump tin rằng về mặt toán học, họ có thể kết thúc việc đề cử sớm nhất là vào ngày 12/3, khi các cử tri đảng Cộng hòa ở bang Washington, Georgia và một loạt bang khác đi bỏ phiếu.

(tiếp trang 1-A)

Philippines chỉ trích Trung Quốc về yêu sách ở Biển Đông

Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền.

Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016 cho rằng các yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một phán quyết mà Mỹ ủng hộ nhưng Bắc Kinh bác bỏ.

Hơn một tuần trước, Manila và Bắc Kinh đã cáo buộc lẫn nhau về một vụ va chạm giữa tàu bè của họ ở Biển Đông, sau đó Bắc Kinh nói rằng các sự cố “hoàn toàn do Philippines gây ra”.

Sau các sự cố, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm thứ Bảy cho biết cần phải có “sự thay đổi mô hình” trong cách quốc gia của ông giải quyết vấn đề Hoa Nam vì những nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc đang đi “theo hướng kém cỏi”.

Trung Quốc “sẽ đề nghị cánh cửa đối thoại và liên lạc”, người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói trong một tuyên bố sau đó vào thứ Tư.

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng dưới thời Tổng thống Marcos. Tổng thống Philippines ngày càng phàn nàn về hành vi “hung hăng” của Trung Quốc, trong khi ông tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, đồng minh hiệp ước của Manila.

Ông Marcos cho biết Philippines sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đưa ra lập trường chung về trách nhiệm của họ ở Biển Tây Philippines (Biển Đông).

“Trung Quốc luôn ủng hộ và cam kết giải quyết thỏa đáng những khác biệt trên biển thông qua đối thoại và tham vấn”, người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc nói thêm.

(tiếp trang 1-A)

Thủ lãnh Houthi dọa tấn công tàu chiến Mỹ nếu Washington nhắm vào Yemen

Thủ lãnh Abdel-Malek al-Houthi nói: “Chúng tôi sẽ không đứng yên nếu người Mỹ muốn leo thang hơn nữa và thực hiện hành động đại đột bằng cách nhắm mục tiêu vào đất nước chúng tôi hoặc tiến hành chiến tranh chống lại đất nước chúng tôi”.

Ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Bất kỳ âm mưu nào của Mỹ nhắm vào đất nước chúng tôi sẽ bị chúng tôi nhắm mục tiêu giáng trả, và chúng tôi sẽ biến các thiết giáp hạm, máy bay và các lợi ích của Mỹ trở thành mục tiêu cho tên lửa, thiết bị bay không người lái và các hoạt động quân sự của chúng tôi”.

Cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ đã phát sinh từ cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas cầm quyền ở Gaza. Cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông đã đẩy Mỹ và các đồng minh chống lại cường quốc khu vực Iran và các lực lượng dân quân Ả Rập ủy nhiệm của Iran.

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10 khi các chiến binh Hamas xông qua biên giới Gaza vào miền nam Israel, nơi chính quyền Israel nói các chiến binh đã giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân Israel và người nước ngoài.

Theo các quan chức y tế tại vùng đất ven biển, đông dân cư, Israel đã bắn phá trả đũa và xâm lược Gaza, mà các quan chức Israel tuyên bố là nhằm mục đích tiêu diệt Hamas, giết chết gần 20.000 người Palestine.

Các lực lượng ủy nhiệm của Iran bao gồm Houthi và Hezbollah của Lebanon đã bắn tên lửa vào Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, đe dọa nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu đang hướng tới Israel và cảnh báo các công ty vận tải biển không được giao dịch với các cảng của Israel.

(tiếp trang 1-A)

Chính sách đối ngoại của Trump nếu tái đắc cử: Tăng thuế quan, đòi NATO chi trả sòng phẳng

nước Mỹ về cơ bản sẽ suy nghĩ lại ‘mục đích và sứ mệnh của NATO’. Ông cũng nói rằng ông sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả cho Mỹ ‘gần 200 tỷ đô’ trị giá vũ khí đã gửi

sang Ukraine.

Ông Trump đã cắt giảm tài trợ quốc phòng cho NATO vào cuối nhiệm kỳ của ông và ông thường xuyên phàn nàn rằng Mỹ chi trả nhiều hơn mức chia sẻ công bằng.

Đặc biệt về cuộc chiến ở Ukraine, ông đã kêu gọi giảm leo thang, thường xuyên tuyên bố rằng ông sẽ giải quyết cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ dù ông chưa đưa ra đề xuất chính sách hữu hình.

Trung Quốc, thương mại, và thuế quan

Ông thường xuyên đe dọa thực thi các mức thuế quan hoặc hạn chế thương mại mới đối với Trung Quốc, cũng như đối với một số đồng minh châu Âu.

‘Đạo luật Thương mại Đối ứng của Trump’ do ông đề xuất sẽ tạo điều kiện cho ông có quyền quyết định rộng rãi trong việc tăng thuế trả đũa đối với các quốc gia khi họ quyết tâm dựng lên các rào cản thương mại của riêng mình. Ông cũng đưa ra ý tưởng về mức thuế phổ cập 10% trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8, điều này có thể làm gián đoạn thị trường quốc tế.

Ông Trump cũng đã kêu gọi chấm dứt tình trạng của Trung Quốc là quốc gia được ưu đãi nhất đối với Mỹ, một tình trạng thường làm giảm các rào cản thương mại giữa các quốc gia. Ông tuyên bố sẽ ban hành ‘những hạn chế mới mạnh mẽ hơn đối với quyền sở hữu của Trung Quốc đối với bất kỳ cơ sở hạ tầng quan trọng nào ở Hoa Kỳ.’

Ông Trump ít khi thảo luận về Đài Loan hoặc ông sẽ làm gì nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, ngoài việc nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ dám xâm lược nếu ông là tổng thống.

Mexico và ma túy Ông đã nói rằng ông sẽ đưa các băng đảng ma túy hoạt động ở Mexico vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài và ông sẽ ra lệnh cho Ngũ Giác Đài ‘sử dụng lực lượng đặc biệt một cách thích hợp’ để tấn công sự lãnh đạo và cơ sở hạ tầng của băng đảng, điều này khó có thể nhận được sự ủng hộ của chính phủ Mexico.

Ông cũng nói sẽ triển khai Hải quân Hoa Kỳ để thực thi một cuộc phong tỏa chống lại các băng đảng và rằng ông sẽ viện dẫn Đạo luật Kế thù Bên ngoài để trục xuất những tay buôn bán ma túy và các thành viên băng đảng.

Các nhóm dân quyền và các thượng nghị sĩ bên đảng Dân chủ đã thúc đẩy việc bãi bỏ đạo luật đó, được thông qua vào năm 1798, vốn trao cho tổng thống một số quyền để trục xuất công dân nước ngoài trong khi đất nước đang có chiến tranh.

Xung đột Israel-Hamas Sau khi thoạt đầu chỉ trích giới lãnh đạo Israel khi công dân của nước này bị nhóm chiến binh Hamas người Palestine tấn công vào ngày 7/10, ông Trump nói rằng Hamas phải bị ‘đập tan.’

Trong khi giọng điệu của ông có phần hiếu chiến, ông đã đề xuất một số giải pháp chính sách, bên cạnh việc cho biết ông sẽ cứng rắn hơn với Iran, quốc gia có liên hệ chặt chẽ với các nhóm bị Mỹ xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố trong đó có Hamas.

Ông Trump cũng cho biết tại một cuộc biểu tình gần đây rằng ông sẽ tìm cách trục xuất tất cả những người nước ngoài đang thường trú tại Mỹ có cảm tình với Hamas.

Afghanistan Ông Trump tuyên bố trong quá trình vận động tranh cử rằng ông sẽ yêu cầu Afghanistan trả lại các thiết bị quân sự mà quân đội Mỹ bỏ lại trong đợt rút quân năm 2021 như một điều kiện để giữ tiền viện trợ chảy vào nước này.

Khí hậu Ông Trump đã nhiều lần cam kết rút khỏi Thỏa thuận Paris, một hiệp định đa phương nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính. Ông đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ của mình, nhưng Mỹ đã tái gia nhập hiệp định dưới thời Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào năm 2021.

Phòng thủ phi đạn Ông Trump cam kết xây dựng hỏa lực phòng thủ phi đạn hạt nhân khắp nước Mỹ. Ông không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói rằng Lực lượng Không gian, một chi nhánh quân sự do chính quyền của ông trước đây thành lập, sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong quá trình này.

TIN THẾ GIỚI

Những khía cạnh có thể thay đổi và không thay đổi trong quan hệ Mỹ-Trung

(VN+) - Theo nhận định của nhà nghiên cứu He Jun tại ANBOUND, một tổ chức tư vấn độc lập có trụ sở chính tại Bắc Kinh, chuyên nghiên cứu chính sách công và có uy tín chuyên môn trong lĩnh vực dự báo chiến lược, giải pháp chính sách và phân tích rủi ro, trên mạng tin eurasiareview.com ngày 18/12, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco vào tháng 11 năm nay, đã có một số dấu hiệu dự báo trong quan hệ giữa hai nước. Trong thế giới đầy biến động này, việc cải thiện quan hệ Mỹ-Trung sẽ làm giảm khả năng xảy ra xung đột giữa hai bên, đây là một diễn biến tích cực cho cộng đồng quốc tế.

Từ góc độ sức mạnh kinh tế, quan hệ Mỹ-Trung chắc chắn là mối quan hệ song phương có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới. Sự phát triển trong tương lai của mối quan hệ này có thể là biến số quan trọng nhất tác động đến thế giới. Các nhà nghiên cứu tại ANBOUND tin rằng khi đánh giá tình hình, chúng ta không nên quá lạc quan cũng như không quá bi quan. Thay vào đó, cần có sự phân tích khách quan và khoa học để thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh. Để đơn giản, chúng ta có thể xem xét mối quan hệ Mỹ-Trung từ hai khía cạnh: các yếu tố có thể thay đổi (triển vọng) và các yếu tố không thể thay đổi.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 ở California, Mỹ ngày 15/11/2023

Vậy những khía cạnh nào trong mối quan hệ Mỹ-Trung có thể sẽ trải qua những thay đổi? Dựa trên các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước và những hành động tiếp theo của họ, những diễn biến tích cực được dự đoán trong các lĩnh vực sau:

Thứ nhất, có kỳ vọng về việc khôi phục liên lạc quân sự cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc, nối lại các cuộc gặp cấp chuyên viên giữa bộ quốc phòng của cả hai nước, khởi động các cuộc tham vấn về an ninh quân sự hàng hải giữa hai nước. Sau sự cố khinh khí cầu hồi đầu năm nay, liên lạc giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc phần lớn đã bị đình chỉ. Do Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lúc bấy giờ nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, nhiều nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm tham gia đối thoại với những người đồng cấp Trung Quốc đã bị Trung Quốc từ chối về mặt ngoại giao.

Thứ hai, cả hai nước sẽ khởi động lại hợp tác chống chất gây nghiện. Mỹ chứng kiến hàng chục nghìn ca tử vong hàng năm do lạm dụng các loại thuốc như fentanyl và con số này đang gia tăng. Trong lịch sử, Mỹ từng cáo buộc Trung Quốc cung cấp số lượng lớn thuốc như opioid (giảm đau).

Thứ ba, hai nước sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp chính phủ về trí tuệ nhân tạo (AI). Với sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của công nghệ, AI thể hiện tiềm năng và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Tuy nhiên, là một công nghệ đang phát triển, việc lạm dụng nó có thể dẫn đến khủng hoảng xã hội. Đối thoại và liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc về AI có lợi cho việc cùng nhau khám phá và giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển AI.

Thứ tư, trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường các chuyến bay thương mại song phương trong năm tới, mang lại nhiều thuận lợi và cơ hội hơn cho giao lưu nhân dân.

Thứ năm, hai nước sẽ mở rộng trao đổi về giáo dục, sinh viên du học, thanh niên, văn hóa, thể thao và kinh doanh. Tuy nhiên, do có những xích mích chung trong quan hệ song phương và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, những kỳ vọng về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa dường như không quá lạc quan.

Thứ sáu, hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu sẽ được tăng cường. Biến đổi khí hậu là lĩnh vực có số lượng thỏa thuận hợp tác đáng kể nhất giữa Mỹ và Trung Quốc vì lĩnh vực này không gây ra mối đe dọa cho hai nước. Nếu không có sự tham gia của cả Mỹ và Trung Quốc, chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu toàn cầu có thể gặp nhiều thách thức để tiến triển.

Đồng thời, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng có nhiều lĩnh vực trong quan hệ song phương vẫn không thay đổi. Những lĩnh vực không thay đổi này có thể thể hiện tốt hơn bản chất của mối quan hệ Mỹ-Trung:

Một là, cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong chiến lược quốc phòng cuối năm 2017, Mỹ xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược lâu dài. Một loạt điều chỉnh trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ là động lực cơ bản đằng sau những thay đổi đáng kể trong quan hệ Mỹ-Trung. Chiến lược này xác định nhiều khía cạnh của mối quan hệ và bản chất cơ bản của nó. Trong vài thập kỷ, Mỹ khó có thể điều chỉnh đáng kể chiến lược này.

Hai là, chiến lược "sân nhỏ, tường cao" ("small yard, high wall") mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Mặc dù là một nền kinh tế định hướng thị trường và từ lâu đã ủng hộ thị trường tự do, Mỹ đặt mục tiêu kiểm chế Trung Quốc để phục vụ chiến lược cạnh tranh cường quốc. Do lo ngại về an ninh quốc gia và để ngăn chặn việc xuất khẩu thêm công nghệ sang Trung Quốc, Mỹ đã nghĩ ra chiến lược "sân nhỏ, tường cao" nhằm phân định một loạt khu vực hạn chế trong "sân nhỏ" bao gồm kiến thức chuyên sâu và công nghệ cao như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh, v.v... "Tường cao" áp đặt các hạn chế đối với Trung Quốc ở cấp độ công nghệ, sản phẩm, thiết bị và kiến thức. Khái niệm này cũng đã mở rộng trên toàn cầu thông qua các liên minh của Mỹ. Ví dụ, Mỹ cùng với Hà Lan và Nhật Bản hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc.

Ba là, chiến lược và cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan sẽ không thay đổi. Vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và Mỹ đã liên tục sử dụng vấn đề này như một đòn bẩy và công cụ địa chính trị quan trọng để gây ảnh hưởng đến Trung Quốc. Do đó, vấn đề như vậy sẽ tiếp tục là điểm xung đột quan trọng giữa hai quốc gia, đóng vai trò là quân bài chiến lược của Mỹ.

Bốn là, những nỗ lực chung của Mỹ và các đồng minh nhằm áp đặt các hạn chế đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Trong cuộc gặp ở San Francisco, Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ không có ý định cùng đồng minh hình thành vòng vây chống Trung Quốc. Tuy nhiên, thật khó để một tuyên bố như vậy được tuân thủ trên thực tế.

Bởi, để Mỹ "kiềm chế" đối thủ chiến lược lâu dài là Trung Quốc, chắc chắn Mỹ sẽ thực hiện chiến lược "bao vây" kéo dài. Tuy nhiên, các nước đồng minh của Mỹ sẽ xác định thái độ và chính sách của họ đối với Trung Quốc dựa trên lợi ích quốc gia của chính họ.

Tóm lại, theo các nhà nghiên cứu tại ANBOUND, một chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc trong việc định hướng mối quan hệ Mỹ-Trung trong tương lai bao gồm việc kiên định tuân thủ các nguyên tắc cải cách và mở cửa, đảm bảo tiếp tục cởi mở với cộng đồng toàn cầu. Độ mở lớn hơn có nghĩa là môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Ngoài ra, việc thực hiện cải cách toàn diện theo định hướng thị trường cũng rất quan trọng. Những hành động này có thể giảm thiểu tác động của chiến lược ngăn chặn của Mỹ và giảm bớt những hạn chế do những nỗ lực đó áp đặt.

Tổng thống Ai Cập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, đạt gần 90% phiếu bầu

(DT) - Ông Abdel Fattah al-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Ai Cập lần thứ 3 với việc giành được 89,6% phiếu bầu, cơ quan bầu cử quốc gia của Ai Cập thông báo ngày 18/12.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong ngày 10-12/12 với 66,8% cử tri đi bỏ phiếu, theo số liệu từ cơ quan bầu cử. Con số này cao hơn mức 41% được ghi nhận tại cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở Ai Cập vào năm 2018, theo Reuters.

Cuộc bầu cử diễn ra khi Ai Cập đối mặt khủng hoảng kinh tế âm ỉ và cũng đang cố gắng ứng phó rủi ro lan rộng của cuộc chiến ở Gaza - nơi giáp với Bán đảo Sinai của Ai Cập.

Một số cử tri cho biết xung đột Gaza đã thúc đẩy họ bỏ phiếu cho ông Sisi, người từ lâu đã thể hiện mình là "trụ cột" cho sự ổn định ở một khu vực đầy biến động.

Cuộc bầu cử còn có sự góp mặt của 3 ứng viên khác nhưng không ai trong số họ là người nổi bật. Ứng viên tiềm năng nhất đã dừng tranh cử từ tháng 10. Truyền thông nhà nước của Ai Cập cho biết cuộc bỏ phiếu là bước tiến hướng tới đa nguyên chính trị.



Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào ngày 26/7

Ông Sisi được bầu làm Tổng thống năm 2014 và tái đắc cử vào năm 2018, cả hai lần với 97% phiếu bầu. Năm 2019, Ai Cập sửa đổi hiến pháp theo hướng kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên 6 năm và cho phép ông Sisi ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 3. Nhiều người ngưỡng mộ cách Tổng thống Sisi nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng của Ai Cập, bao gồm thành phố thủ đô mới được xây ở sa mạc phía đông Cairo. Trong khi đó, một số người khác coi dự án thủ đô mới là khoản chi tiêu tốn kém vào thời điểm nợ của Ai Cập đang gia tăng. Lạm phát hàng năm đang ở mức 36,4%, khiến giá một số mặt hàng thực phẩm tăng cao trong tuần.

Advertisement for PLUMBING REPAIR. Title: Thông cống nghẹt. Services: Bồn tắm nghẹt, toilet nghẹt; Sinks nghẹt, máy rửa chén nghẹt; Đường ống nước bị tắc nghẹt; Nhận thay mới và sửa chữa. Contact: Xin gọi: Lâm 832-955-6459 (cell). Slogan: UY TÍN - ĐÚNG HẸN - GIÁ PHẢI CHẴNG.

Advertisement for GIAU PLUMBING. Title: Chuyên về water heater/ shower faucet. Services: Ống nước dưới đất bị bể; Máy lọc nước, uống nước; Thay vòi nước, bồn cầu, bồn tắm, máy xay rác; Gas cho nhà bếp/ máy sấy; Remodel phòng tắm/ nhà bếp; Repipe từ Galvaize sang Pex. Contact: XIN GỌI: ANH GIÀU 281-777-5668.

Advertisement for Thẩm Mỹ Tuyệt Nhung. Title: Chuyên: Nám - Phun - Môi - Mắt - Lông Mày - Nối Mi - Microblading. Text: KINH NGHIỆM TRÊN 20 NĂM VỚI ĐƯỜNG NÉT ĐẸP THẬT TỰ NHIÊN. Services: Nhận đến làm tại nhà; Nhận xóa những vết xăm hư; Nhận chụp hình, trang điểm, bới tóc cho cô dâu; Có nối mi; Mircoblading; Thêu và điều khắc chân mày. Contact: Tel: 832-758-5632.

Advertisement for Quality Bugbuster Texas Licensed Pest Control Company. Text: Quality of Life. Free of Bugs. Services: We will try to help our commercial or restaurant customers to comply for the request from the Heath Department; We are currently servicing customers including restaurants, food importers/distributors, large supermarket chains, offices, warehouses, factory, education centers and others; Chúng tôi sẽ cố gắng giúp các khách hàng thương mại hoặc nhà hàng của mình tuân thủ yêu cầu từ Bộ Y tế; Chúng tôi hiện đang phục vụ khách hàng bao gồm nhà hàng, nhà nhập khẩu/phân phối thực phẩm, chuỗi siêu thị lớn, văn phòng, kho bãi, nhà máy, trung tâm giáo dục và các khách hàng khác. Contact: Tel: 832-488-7226.



BACCARAT ACTION IS CALLING

Featuring 8 Baccarat tables and favorites like 5 Treasures and Dragon Bonus. Maximum Bet \$20,000.



Play 60 minutes of Baccarat to receive a bowl of noodles and a non-alcoholic beverage from 7 Seven Noodle Bar. Voucher is valid for 24 hours.

SUN, MON & TUES
AUGUST - DECEMBER
EARNING 5am - 4:59am



BOOK YOUR GETAWAY NOW

Contact your Casino Host

HAI NGUYEN
337-936-2595
HNGUYEN8@CAESARS.COM
OR

LOAN NGUYEN
337-936-2627
LNGUYEN4@CAESARS.COM



GAMBLING PROBLEM? CALL 1-877-770-STOP.

MY HOA
FOOD MARKET

* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *
Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799



Fresh & Live SEAFOOD



*Hải Sản Tươi
thay đổi hàng ngày*

LƯU Ý! LƯU Ý! FREE GIFTS!

Mua \$10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện và số an ủi Thùng Mì



Thực phẩm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng **ON SALE** lại càng rẻ.
Chợ có Lò Chiên Cá Miến Phí.
Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.
Quầy B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.
ĐẶC BIỆT:
Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vừa vào chợ.
Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.
Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.



Tuyển Dụng/Hiring

- ♦ Thu Ngân / Cashier
- ♦ Bán và Cắt Thịt Cho Quay Heo Quay / BBQ Cutter
- ♦ Người Cắt Thịt / Meat Cutter
- ♦ Người Chốt Hàng / Stocker
- ♦ Người Bảo Trì / Maintenance or Handyman
- ♦ Nhập Dữ Liệu / Data Entry

Bán thời gian hoặc toàn thời gian / Part time or full time.
Ưu tiên cho người biết tiếng Việt và tiếng Anh / Priority is given to Vietnamese and English bilingual

Áp dụng / Apply by:

Gọi / Call: **832-308-0166**

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php
Đến gặp trực tiếp chúng tôi tại siêu thị / come in person

HÀNG SALE! HÀNG SALE! ĐẠI HẠ GIÁ

MỖI TUẦN CÓ HƠN TRĂM MÓN HÀNG ON SALE.
MUA NHIỀU TẶNG NHIỀU, CÀNG MUA CÀNG TẶNG.

WE ACCEPT ALL TYPES OF CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

Giờ mở cửa:
Mở cửa 7 ngày trong tuần
STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
Chợ Mỹ Hoa Kính mời

LEXUS

DECEMBER

TO

REMEMBER

SALES EVENT

KẾT THÚC 2 THÁNG MỘT



NX F SPORT

RX F SPORT

ES F SPORT

**BẠN SẼ CẦN
CÂY THÔNG LỚN HƠN**

Có những món quà không ngừng trao tặng. Hãy tìm món quà của bạn tại đợt khuyến mãi December to Remember Sales Event. Từ nay đến ngày 2 tháng Một. Thất nơ tùy ý.

